

**THÔNG BÁO**  
**Cam kết chất lượng giáo dục trường THCS Ngũ Phụng**  
**Năm học 2020-2021**

-----

Stt	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển sinh ngày 25/8/2020. Đủ điều kiện lên lớp 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. Đối với học sinh chuyển đến phải có đủ hồ sơ theo quy định.			
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện.	Thực hiện theo chương trình hiện hành của Bộ GD&ĐT.			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.	- Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Thường xuyên giữ mối liên lạc giữa nhà trường và gia đình để kịp thời định hướng giáo dục học sinh. - Học sinh phải có động cơ và thái độ học tập nghiêm túc; chấp hành tốt nội quy trường lớp và Điều lệ trường trung học; tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.			
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.	Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; các chuyên đề về giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống; thái độ chấp hành pháp luật. Học sinh được hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, được dạy phụ đạo miễn phí đối với những học sinh yếu về học lực.			
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.	- Hạnh kiểm: 100% học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người học sinh. Có 87% học sinh được xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên. - Học lực: 100% học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng tối thiểu của từng khối lớp. Có 87% học sinh được xếp loại học lực từ trung bình trở lên. Học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp 99%. - 100% học sinh được rèn luyện thể chất theo chương trình quy định. Có thái độ tích cực phòng tránh các loại bệnh thông thường; không xảy ra tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.			
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.	95% học sinh được lên lớp và tiếp tục theo học đến hết cấp học. Định hướng 80% học sinh lớp 9 tiếp tục học THPT, 20% học nghề phổ thông.			

*Ngũ Phụng, ngày 31 tháng 8 năm 2020*  
**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Văn Hải**